

Số: /TB-SYT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 01255701035 trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT

Ngày 27/9/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 01255701035 trên **hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu** với nội dung phản ánh như sau: “*Người dân trình bày sự việc: Ông có nằm viện tại Bệnh viện Bà Rịa 13 ngày nay muốn xin giấy xác nhận của Bệnh viện để hưởng chế độ BHXH, nhưng Bệnh viện không cung cấp với lý do lúc ra viện và tái khám người dân không xin, nay quá ngày là (30 ngày) vì thế Bệnh viện không cung cấp được. Người dân muốn hỏi cơ quan chức năng bên Đường dây nóng xem người dân có thể xin giấy xác nhận của Bệnh viện Bà Rịa được không? Mong cơ quan chức năng xét và giải quyết giúp người dân*”

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành xác minh sự việc, kết quả giải trình như sau:

Ngày 15/7/2018 khoa Ngoại thần kinh có tiếp nhận người bệnh Nguyễn Xuân Phú, sinh năm 1997 với chẩn đoán: Máu tụ dưới màng cứng, dập não bán cầu (P), nứt sọ trán 02 bên. Sau khi nằm điều trị 13 ngày, người bệnh được xuất viện và được chỉ định nghỉ thêm 05 ngày từ ngày 28/7/2018 đến 01/8/2018 theo giấy ra viện. Sau đó, người bệnh có tái khám 03 lần vào các ngày 01/8/2018, 17/8/2018 và 26/9/2018.

Ngày 26/9/2018 khi người bệnh đến tái khám thì có liên hệ với Bệnh viện để xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH của 02 lần tái khám trước đây. Tuy nhiên, về nguyên tắc khi người lao động (*tham gia BHXH bắt buộc*) đi thăm khám tại cơ sở y tế, căn cứ tình trạng sức khỏe của người lao động, nếu cần thiết phải nghỉ việc để điều trị ngoại trú, đồng thời phải kèm theo yêu cầu của người bệnh thì bác sĩ sẽ xác nhận số ngày nghỉ cần phải nghỉ việc để điều trị bệnh ngoại trú trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH kể từ ngày khám bệnh tại cơ sở y tế, ngày cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải khớp với ngày thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy 02 lần tái khám trước đây, người bệnh đã nghỉ việc trước sau đó mới xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH và thời gian hiện tại cũng đã quá thời gian nghỉ điều trị ngoại trú

nên Bệnh viện không thể cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH cho người bệnh là có căn cứ.

Đồng thời, Khoa Khám bệnh của Bệnh viện cũng có công bố quy định cấp giấy nghỉ việc hưởng chế độ BHXH bằng cách dán các bảng thông báo tại các phòng khám. Vì vậy, Bệnh viện Bà Rịa đã không cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH cho người bệnh.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa đã chỉ đạo: Trưởng khoa Khám bệnh nhắc nhở nhân viên y tế tại các phòng khám tăng cường công tác tư vấn quyền lợi hưởng chế độ BHXH để người bệnh nắm rõ hơn.

Sở Y tế xin thông báo đến người dân được biết./.

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo);
- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo);
- Cổng Thông tin điện tử SYT;
- Bệnh viện Bà Rịa;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC